

Anh Le CHUYỂN

Mừng Hai Tết Nhâm Dần

ĐỒNG ĐỜI - NHỚ ÔN TẾT IÊN- ÔNG BÀ - CHA MẸ

Cuộc đời này, biết bao người đã thua mất chữ "đời". Đời đến một ngày nào đó, đời tiếp tục lại, đời đến khi hết bệnh, đời lên sau, đời khi có thời gian, đời khi có điếu kiện, đời khi có đồng tiền, đời đến khi thời thanh xuân trôi qua, đời đến khi không còn công hời, đời đến khi không còn lòng a chơn... Chúng ta biết trước cuộc đời tiếp tục lại sẽ ra sao, có nhiều việc đời sẽ thành mãi mãi... đời đến bệnh thân có quá nhiều nuối tiếc.

Đời người ta nói có 5 điếu không thể chết:

- Nghèo khó không thể đời, bởi vì thời gian lâu rồi, bệnh sẽ chết vì đói.
- Khỏe mạnh không thể đời, bởi vì thân thể mệt khi suy kiệt rồi, hết thời kỳ mới thể điếu vô nghĩa.
- Giáo dục không thể đời, bởi vì cây non mà xiêu vẹo, thì khi trưởng thành rất khó đứng vững.
- Hiếu kính không thể đời, bởi vì cha mẹ mệt rồi, muộn hiếu kính cũng chúng ta còn công hời.
- Thời gian không thể đời, bởi vì thời gian trôi qua, có nhiều tiền nong cũng không mua lại được.

Cuộc sống luôn biến chuyển không ngừng nghỉ mà chúng ta khó có thể lường trước được. Đợi người đi như bóng câu qua cửa sổ, chờ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trôi vơi vợi đi. Cuộc sống này người người là vậy!

Ngày xuân ta chúc cho người đang sống được bình an khỏe mạnh. Ta cũng nhớ đến những người đã chết. Thế nên, ngày xuân người Việt thường có thói quen ra viếng phồn mả cửa tiên, cửa nhà người người thân đã qua đời. Và mỗi khi:

Đợi bên những ngôi mộ

Nghiệm ngậm cốc đời mình

Tưởng nhớ người quá cố

Ta thấy đời phù vân.

Đúc tên người trên mả

Chết như thấy tên mình

Mai này ra thiên cở

Đi vào cõi lòng thinh.

Cầu cho người trong mả

Là cầu cho chính mình

Hôm nay Mừng Hai Tết chúng ta hãy nhớ lại cách đức bít là ông bà, cha mẹ, tiên cớ chúng ta. Đây là dịp để con cái tri ân công ơn trời bít cớ a cha mẹ. Cầu cớ để chúng ta đức cớ để nên để nhớ ngợi t mớ hôi lao công vất vả cớ a ông bà cha mẹ. Các ngài đã hy sinh mớ t nớ ng hai sớ ng cho cầu cớ để ta tớ i vui, hớ nh phúc. Công ơn cớ a các ngài thớ t lớ n lao, lớ n lao đức n nớ i ca dao cũng tớ ng nói:

"Công cha nhớ núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ nhớ nước trong nguồn chảy ra.

Mớ t lòng thớ mớ kính cha.

Cho tròn Chớ Hiớ u mớ i là Đớ o con"

Lớ i ca dao thớ t đức n sớ , mớ c mớ c nhớ ng biớ u lớ mớ t giá trớ bớ t hớ cớ a Đớ o hiớ u trong lòng ngớ i Viớ t Nam. Điớ m nớ i bớ t cớ a lòng hiớ u nghĩa là lòng biớ t tớ n và sớ ng báo đáp công sinh thành đức ng đức cớ a cha mẹ. Hiớ u nghĩa khi còn ở vớ i cha mẹ thì vâng lớ i kính yêu các ngài. Hiớ u nghĩa khi ở xa thì luôn biớ t thăm hớ i, dành đức ng quà tớ m bánh cho các ngài. Hiớ u nghĩa cớ khi các ngài qua đức i thì cầu kính dâng lớ .

Giáo huớ n cớ a Chúa cũng dạy rớ ng: "Ngớ i hãy thớ cha kính mớ , đức đức cớ sớ ng lâu trên đức t mà Đớ c Chúa, Thiên Chúa cớ a ngớ i, ban cho ngớ i..." (Xh 20,12); Theo Sách Huớ n Ca, lòng hiớ u thớ o đức i vớ i cha mẹ đem lớ i nhiớ u lớ i ích: đức cớ để n bù tớ i lớ i, đức cớ con cháu báo hiớ u, và khi cầu xin sớ đức cớ Chúa nhớ n lớ i.

Trong tâm tình ởy chúng ta cùng mớ n lớ i kính nguyớ n Thánh Thớ đức cầu nguyớ n cho các bớ c

tiền nhân của chúng ta hôm nay: "Lạy Chúa, xin nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa. Xin cho các linh hồn ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa" (KNTT). Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
